

## อุทธรณ์สอนครู



## ขีดหลักความเสมอภาค

ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม  
นิติกร ศจจ.สระแก้ว

การกำหนดหลักเกณฑ์จำกัดสิทธิผู้ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งที่ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิที่สูงกว่า และตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

**อุทธรณ์** ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี และกลุ่มที่สองข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรี โดยผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีห้ามสมัครในกลุ่มที่กำหนดไว้สำหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี ศาลเห็นว่าแม้จะสามารถคัดเลือกได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขันแต่การกำหนดคุณสมบัติหรือหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต้องไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยโดยเฉพาะเมื่อเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ชั้นยศเดียวกันก็ต้องกำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไว้ในระดับเดียวกันโดยไม่อาจแบ่งแยกเป็นกลุ่มผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีกลุ่มหนึ่งและผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีอีกกลุ่มหนึ่งได้ ดังนั้น การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นการจำกัดสิทธิผู้ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีมิให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มผู้มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งที่ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิที่สูงกว่าและตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกมีหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกัน โดยไม่มีบทบัญญัติใดแห่งกฎหมายให้กระทำได้กรณีจึงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และเป็นการจำกัดสิทธิข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจมิให้เข้ารับสมัครการคัดเลือกในบางตำแหน่งที่มีคุณสมบัติ ประกาศรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรในส่วนที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจหรือจ่าสิบตำรวจที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีห้ามสมัครเข้ารับการคัดเลือกในกลุ่มที่กำหนดไว้สำหรับผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๖๖๙/๒๕๖๑)

**อุทธรณ์สอนครู** การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต้องมีกฎหมายให้อำนาจเมื่อมีอำนาจตามกฎหมายที่จะคัดเลือกโดยไม่ต้องสอบแข่งขันก็ต้องถือปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การกระทำอันเป็นการ “ขีดหลักความเสมอภาค” ถือว่าไม่ชอบผู้กระทำต้องรับผิดตามกฎหมายตั้งอุทธรณ์ข้างต้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕